

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /CV-BTB

Thái Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2017

V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm  
toán viên

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Ngày 28/02/2017, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (gọi tắt là “Công ty Kiểm toán AASCN”) đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình (gọi tắt là “Công ty”), trong đó Công ty Kiểm toán AASCN đã đưa ra ý kiến ngoại trừ

“Nhu trình bày tại thuyết minh phải thu ngắn hạn khác mục V.4 trang 19 có đề cập đến khoản công nợ chờ xử lý trị giá 3.640.063.037 đồng. Đây là giá trị kiến nghị thu hồi còn lại theo biên bản kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước ngày 26 tháng 08 năm 2016 kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án xây dựng nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình công suất 50 triệu lít/năm. Trong trường hợp công ty không thu hồi được khoản trên thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Kết quả kinh doanh giảm đi số tiền 3.640.063.037 đồng, lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán tăng lên giá trị tương ứng nêu trên”

Chúng tôi xin được giải trình như sau:

Khoản công nợ chờ xử lý 3.640.063.037 đồng là giá trị chênh lệch kiến nghị thu hồi theo biên bản kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước ngày 26/08/2016 về việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành xây dựng nhà máy Bia Hà Nội-Thái Bình công suất 50 triệu lít/năm. Công ty đã gửi công văn đề nghị tất cả các nhà thầu có liên quan phối hợp với Công ty và các đơn vị tư vấn để rà soát, thống nhất số liệu liên quan đến các kiến nghị thu hồi của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số nhà thầu chưa hợp tác, chưa nhất trí với các kiến nghị thu hồi của Kiểm toán Nhà nước. Đến nay Công ty vẫn đang tích cực làm việc với các nhà thầu thống nhất khoản chênh lệch này để thực hiện thu hồi theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Trên đây là nội dung giải trình về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Kính xin Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, Vth.



Vũ Thanh Liêm